



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 วรรคห้า กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดรายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นางเรืองอุไร มาตย์นอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ภายใต้ความรับผิดชอบของดิฉัน นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ดิฉัน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และที่สำคัญคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทุกท่าน ได้ร่วมกันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งดิฉันและทีมงาน ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ดังนี้

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากแนวคิดที่มุ่งเน้นที่จะยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดิฉันและคณะทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ประกอบด้วย

การแก้ปัญหาหน้าเพื่อการบริโภคอุปโภค ได้ดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
๑	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (คลอรีน) แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ.หนองอ้อ หมู่ ๑	งบอุดหนุน
๒	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (คลอรีน) แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก (บ้านช่องแมว-บ้านหนองยาง) บ.หนองยาง หมู่ ๖	งบอุดหนุน
๓	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (คลอรีน) แบบผิวดิน ขนาดกลาง บ.ดอนใหญ่ หมู่ ๘	งบอุดหนุน
๔	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (คลอรีน) แบบผิวดิน ขนาดกลาง บ.ดอนสั้น หมู่ ๔	งบอุดหนุน
5	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (คลอรีน) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเขวา, ลีนฟ้า, คอกหมู หมู่ที่ ๕,๙,๑๐	งบอุดหนุน

การแก้ปัญหาหน้าเพื่อการเกษตร ได้ดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
๑	ขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๙	เงินสะสม
๒	ขุดลอกหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑	เงินสะสม

การแก้ปัญหาการคมนาคม ถนน ทางระบายน้ำ ได้ดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม-ที่นางางด้วงกลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2	งบประมาณ อบต.
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู้ตา-ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1	งบประมาณ อบต.
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพิกุล-บ้านนางเพ็ญณี) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3	งบประมาณ อบต.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านพักครู-บ้านนายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3	งบประมาณ อบต.
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการสายบ้านนางเปรมวดี ต้นไร่สงคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 4) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4	งบประมาณ อบต.
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ธรรมโส) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	งบประมาณ อบต.
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6	งบประมาณ อบต.
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางอนงค์ ทุมนานอก) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	งบประมาณ อบต.
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพงษ์เทพ ชาวหนอง-บ้านโนนเขวา) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10	งบประมาณ อบต.
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6	งบประมาณ อบต.
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดำรง-ศาลาประชาคม) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8	งบประมาณ อบต.
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมพาน ชัยจันตา-บ้านนายพรมา ดงสา) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9	งบประมาณ อบต.
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสุคใจ มโนรมย์-ถนนคำ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5	งบประมาณ อบต.
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต-บ้านนางคำตาเสนากลาง) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4	งบประมาณ อบต.

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
15	ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านโนนหัวหล่อน-หนองจระเข้) บ้านล้นฟ้า หมู่ที่ 9	งบประมาณ อบต.
16	ก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5	งบประมาณ อบต.
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกย่าโม-บ้านนายสุรชัย มโนรมย์) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10	งบประมาณ อบต.
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกบ้านนายแหลม โปตะโก หน้าบ้านนางคำมูล ทารโงน สิ้นสุดที่ดินนายบุญดี จันทรพรม) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5	งบประมาณ อบต.
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปลักแรด หมู่ที่ ๓	งบประมาณ อบต.
20	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๓๐๐๒ (สายบ้านล้นฟ้า-บ้านดอนใหญ่) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๘	งบอุดหนุน
21	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๓๐๐๔ (สายบ้านหนองอ้อ-คุ้มโคกใหญ่) หมู่ที่ ๑	งบอุดหนุน

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ในด้านการดำเนินการตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลดอนมัน และนอกจากนี้ได้ดำเนินการประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือไปยังหน่วยการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลดอนมัน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	ส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรกร จำนวน 4 รุ่น	สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย
2	ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณ อบต.
3	การสำรวจ ภัยแล้ง น้ำท่วม เพื่อให้การช่วยเหลือ แก่เกษตรกร	ไม่ใช้งบประมาณ
4	ของดีอำเภอประทายและวันกาชาด	งบประมาณ อบต.
5	เศรษฐกิจชุมชน	งบประมาณ อบต.

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬา

การพัฒนาด้านศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การกีฬาและนันทนาการ ได้มีการดำเนินโครงการ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมตาม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีอันเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่	งบประมาณ อบต.
2	อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่	งบประมาณ อบต.
3	วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ อบต.
4	พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	งบประมาณ อบต.
5	วันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณ อบต.
6	การแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ อบต.
7	ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	งบประมาณ อบต.
8	อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	งบประมาณ อบต.
9	วันแม่แห่งชาติ	งบประมาณ อบต.
10	กิจกรรมวันสำคัญของชาติ	งบประมาณ อบต.
11	ก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ อบต.

5 การพัฒนาด้านสังคม

สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคน ได้ดำเนินการเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตามอำนาจหน้าที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบประมาณ อบต.
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	งบประมาณ อบต.
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งบประมาณ อบต.
4	กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 7 ครั้วเรือน	งบประมาณ อบต.
5	กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 85 ครั้วเรือน	งบประมาณ ปภ. จังหวัด
6	จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	งบประมาณ อบต.
7	จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	งบประมาณ อบต.
8	ด้านชุมชนร่วมกับฝ่ายปกครอง	-
9	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	งบประมาณ อบต.

5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นโยบายในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสติปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องวันสำคัญ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนโดยเฉพาะจิตอาสา ในการจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	บริหารจัดการขยะ	งบประมาณ อบต.
2	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	งบประมาณ อบต.
3	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งบประมาณ อบต.
4	สนับสนุนงบประมาณแก่ สปสช. เพื่อดูแลด้านสุขภาพ	งบประมาณ อบต.
5	จิตอาสาพัฒนาชุมชน (ทำความสะอาดตัดแยกขยะต้นทางทุกวันพุธ)	ไม่ใช้งบประมาณ
6	รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	งบประมาณ อบต.

6. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการองค์กร โดยในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกคน ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ทั้งในที่ตั้งสำนักงาน และนอกสำนักงาน ได้แก่ งานบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และงานบริการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อความอำนวยความสะดวกของประชาชน โดยเน้นการบริการเชิงรุก

ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ได้มีการเข้าพื้นที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซต์ของอบต.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อเปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีแบบฟอร์มเพื่อความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ เป็นแบบฟอร์มยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการในการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเป็นไปด้วยความโปร่งใสและให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

การเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันผู้ให้บริการ ให้มีความรู้ มีทักษะ ทักษะคติ และพฤติกรรม ที่มุ่งตอบสนองต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในหน้าที่สูงสุด ตลอดจนได้ดำเนินการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความพึงพอใจโดยการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้รับบริการ

การจัดทำโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนาเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น อาทิ การจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข่าวทุจริต การจัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ และการให้บริการในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อดำเนินการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการดำเนินงานนั้น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหาร ในแต่ละหมู่บ้านด้วยความยุติธรรมตามสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน โดยจะเห็นได้ว่าในรอบปีที่ผ่านมาประชาชนค่อนข้างพอใจในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	บริการอินเทอร์เน็ตตำบลสำหรับประชาชน	งบประมาณ อบต.
2	เช่าพื้นที่จัดเก็บและดูแลเว็บไซต์	งบประมาณ อบต.
3	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	งบประมาณ อบต.
4	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	งบประมาณ อบต.
5	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ อบต.
6	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	งบประมาณ อบต.
7	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน	งบประมาณ อบต.
8	กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	งบประมาณ อบต.

(ลงชื่อ)

(นางเรืองไอรุ มาตย์นอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน